



## คำสั่งสถาบันสหบรรพศาสตร์

ที่ ๐๒๕/๒๕๖๖

### เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการประจำสถาบันสหบรรพศาสตร์

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้ดำเนินการจัดตั้งสถาบันสหบรรพศาสตร์เป็นส่วนงานภายในเทียบเท่าคณะ และมีการบริหารงานที่มีความคล่องตัวต่างจากส่วนราชการเดิมเพื่อหารายได้สำหรับการบริหารหน่วยงานตนเองได้ ประกอบกับสถาบันสหบรรพศาสตร์ได้ดำเนินการปรับโครงสร้างใหม่ เพื่อให้การบริหารงานของสถาบันสหบรรพศาสตร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๖ (๙) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานของสถาบันสหบรรพศาสตร์ พ.ศ.๒๕๖๓ ประกอบกับคำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานที่ ๑๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการประจำสถาบันสหบรรพศาสตร์ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการประจำสถาบันสหบรรพศาสตร์ ดังต่อไปนี้

คณบดีสถาบันสหบรรพศาสตร์	ประธานกรรมการ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการสถาบันสหบรรพศาสตร์	รองประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิติพงษ์ เวชกามา	กรรมการ
ประธานหลักสูตร วท.บ. ธุรกิจนวัตกรรมและการเกษตร	
อาจารย์ ดร.พุทธิพงษ์ หงษ์ทอง	กรรมการ
ประธานหลักสูตร วท.บ. นวัตกรรมข้าว	
อาจารย์ ดร.เสกสรรค์ สุทธิสงค์	กรรมการ
ประธานหลักสูตร วศ.บ. วิศวกรรมพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม	
อาจารย์ ดร.สรายุทธ ทดนาที่	กรรมการ
ประธานหลักสูตร วศ.บ. วิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะ	
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิพันธ์ วงศ์สุทธาวาส	กรรมการ
ประธานหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร	
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล เยื้องกลาง	กรรมการ
ประธานหลักสูตร ปร.ด. สาขาชีววิทยาประยุกต์ในการผลิตสัตว์	

/ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล เยื้องกลาง	กรรมการ
ประธานหลักสูตร วท.ม. สาขาชีววิทยาประยุกต์ในการผลิตสัตว์	
หัวหน้าสำนักศึกษาทั่วไป	กรรมการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (นาง ปานชนก รongในเมือง)	เลขานุการ

**คณะอนุกรรมการวิชาการประจำสถาบันสหสรรพศาสตร์ มีหน้าที่ดังต่อไปนี้**

1. พิจารณากลับกรองการดำเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอน และหลักสูตรให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานอุดมศึกษา และตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา
2. พิจารณาผลการศึกษาและเสนอรายชื่อนักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีพฤติกรรมดีสมควรได้รับประกาศนียบัตร และผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพต่อคณะกรรมการประจำสถาบันสหสรรพศาสตร์
3. พิจารณาผลการศึกษาและเสนอรายชื่อนักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีพฤติกรรมดีสมควรได้รับประกาศนียบัตรต่อคณะกรรมการประจำสถาบันสหสรรพศาสตร์
4. ควบคุมกำกับกรดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตรของสถาบันสหสรรพศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
5. ดำเนินการวิเคราะห์ความต้องการรับนักศึกษาใหม่และจัดทำแผนการรับนักศึกษา PM-01

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖



(รองศาสตราจารย์ไมซ์ต ศรีภูธร)

ประธานกรรมการประจำสถาบันสหสรรพศาสตร์